

Khám phá thế giới muôn màu qua những trang sách



Thiếu nhi khám phá thế giới qua những trang sách vào dịp hè tại Thư viện tỉnh. Ảnh: THIÊN LÝ

Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, nhiều người, nhất là các em thiếu nhi ở TP Tuy Hòa xem Thư viện tỉnh là điểm đến hấp dẫn. Ở đây, giữa không gian yên tĩnh, mọi người có cơ hội khám phá thế giới muôn màu qua sách báo và được tận hưởng những trò chơi hay, bổ ích cùng nhiều hoạt động thú vị khác về sách.

Hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề "Hè vui đọc sách" được Thư viện tỉnh khởi động từ ngày 20/5. Chương trình hứa hẹn có nhiều hoạt động bổ ích, không chỉ mang lại niềm vui, mà còn giúp các em học sinh phát triển toàn diện, nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng cần thiết phù hợp với từng lứa tuổi.

Đa dạng các hoạt động

Đúng 7 giờ 30, chương trình bắt đầu. Gần 100 em thiếu nhi được các nhân viên thư viện giới thiệu về sách kỹ năng. Kết thúc hoạt động này, các em bắt đầu đọc sách theo từng đôi. Mỗi đôi được chọn một quyển sách mà các em muốn đọc cùng nhau. Chọn sách xong, các em có thể tự chọn vị trí để đọc trong vòng 10 phút và chia sẻ về cuốn sách của mình với mọi người.

Từ khi biết có chương trình "Hè vui đọc sách", em Trần Ngọc Hà, học sinh lớp 3D, Trường tiểu học Lạc Long Quân (phường 7) được mẹ chở đến Thư viện tỉnh để tham gia cùng các bạn. Là người thích đọc sách, nên Ngọc Hà rất hào hứng khi cùng các bạn hòa

vào hoạt động vui nhộn này. “Thư viện tỉnh có nhiều loại sách khoa học và các loại truyện tranh hay. Hôm nào có thời gian rảnh, em đều đến đây để đọc sách”, Ngọc Hà bày tỏ.



Hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ảnh: THIÊN LÝ

Mùa hè này, Thư viện tỉnh tăng cường quảng bá nội dung Tháng hành động vì trẻ em và Hoạt động hè năm 2023 tại khuôn viên sảnh và phòng Thiếu nhi của thư viện qua các hoạt động như: Tuyên truyền giới thiệu sách kỹ năng về phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em và phòng, chống đuối nước...; trưng bày sách mới, sách chuyên đề dành cho thiếu nhi với các chủ đề: Bác Hồ, lịch sử, nhân vật lịch sử, khoa học, thế giới quanh ta...; trưng bày tranh vẽ thiếu nhi đạt giải qua cuộc thi Vẽ tranh theo sách năm 2023; tuyên truyền, giới thiệu sách mới, sách chuyên đề, các video giới thiệu sách dành cho thiếu nhi trên trang thông tin điện tử của thư viện.

Đặc biệt, Thư viện tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động khuyến đọc, tìm hiểu kiến thức qua sách báo cho thiếu nhi như: đọc sách, viết cảm nhận, giới thiệu cuốn sách tôi yêu, nhận diện tác giả, tác phẩm, đọc sách cùng bạn, ghép hình bìa cuốn sách... Hoạt động với chủ đề “khám phá thế giới động vật và thiên nhiên kỳ thú” qua trang sách, mỗi tuần một lần. Hoạt động giúp bạn đọc thiếu nhi tiếp cận với công nghệ thông tin tại phòng Đa phương tiện, hướng dẫn cách tra cứu, tìm kiếm thông tin phục vụ học tập...

Không chỉ đọc sách, các em thiếu nhi còn được tham gia chuỗi các hoạt động giải trí rất đa dạng và hấp dẫn như tô tranh cát, tô tranh giấy, xếp hình, cờ vua, cờ tướng, chơi ô ăn quan, domino, trò chơi rút gỗ và hướng dẫn gấp giấy thủ công... vừa có tính giải trí, vừa nâng cao thị hiếu thẩm mỹ.

Ngoài ra, nhằm phục vụ tốt nhu cầu của nhóm bạn đọc thiếu niên, nhi đồng, Thư viện tỉnh đã tạo không gian xanh và không gian đọc sách gần gũi, thân thiện tại phòng Thiếu nhi của thư viện. Em Huỳnh Đăng Hưng, lớp 1G, Trường tiểu học bán trú Phù Đổng hồn nhiên bày tỏ: “Cứ thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần, ba mẹ chở em tới thư viện đọc sách, chơi cờ. Đến trưa, ba mẹ lại đến đón về. Ở đây, em được đọc truyện tranh cổ tích,

cùng chị gái chơi rút gỗ, domino..., thích hơn xem tivi ở nhà rất nhiều. Đến thư viện, em còn được gặp nhiều bạn cùng lớp, rất vui”.

Còn em Đỗ Trần Quế Chi, học sinh lớp 3G, Trường tiểu học Lạc Long Quân thổ lộ: “Nghỉ hè, em có nhiều thời gian hơn nên sẽ đến thư viện nhiều hơn. Không chỉ được hòa mình vào không gian sinh hoạt vui nhộn mà chúng em còn được giao lưu kết bạn với nhau”. Quế Chi cũng cho biết hoạt động mà em và nhiều bạn yêu thích nhất, đó là vẽ tranh. Tại đây, các em có thể lựa chọn vẽ theo chủ đề và tô màu theo ý thích. Qua đó giúp các em phát huy khả năng sáng tạo dành cho hội họa.

Bổ ích, thiết thực

Chương trình “Hè vui đọc sách” cũng nhận được sự ủng hộ của đông đảo phụ huynh. Theo đánh giá của nhiều người, các hoạt động do Thư viện tỉnh tổ chức không chỉ tạo sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt cho trẻ trong mùa hè, mà còn tạo điều kiện giúp các em rèn luyện thể chất, trí tuệ, bộc lộ tố chất, năng khiếu. Chị Nguyễn Thị Nhung ở phường 8 (TP Tuy Hòa), bày tỏ: “Đưa con đến tham gia đọc sách vui chơi cùng các bạn vào những ngày hè để con thoải mái sau khi kết thúc năm học là rất bổ ích”.



Ngoài đọc sách, các em nhỏ còn được tham gia nhiều trò chơi thú vị tại thư viện. Ảnh: THIÊN LÝ

Hơn nữa, Thư viện tỉnh hiện trang bị nhiều máy tính kết nối internet, giúp các em thỏa thích lựa chọn các trò chơi giải trí phù hợp, giải toán trên mạng và tra cứu thông tin. Chính vì vậy, có rất nhiều phụ huynh đều đặn đưa con đến thư viện, nhất là trong những

ngày hè nóng bức. Họ rất yên tâm vì con có chỗ giải trí an toàn, lành mạnh, tránh xa những trò chơi vô bổ, nguy hiểm.

Bà Bùi Thị Sửu, ngoại của em Đỗ Trần Quế Chi chia sẻ: "Chỉ cần có máy tính, điện thoại thông minh, ở tại nhà các cháu nhỏ cũng có thể đọc sách, tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, đến thư viện các cháu có điều kiện tốt hơn để tìm hiểu thế giới xung quanh, rèn luyện kỹ năng sống thông qua những trang sách, tờ báo, tạp chí, truyện tranh. Việc cháu đến mượn sách đọc tại thư viện có nhiều lợi ích như có người hướng dẫn các cháu về việc đọc, ngay cả nếu sử dụng internet để mở rộng tri thức cũng được các cô chú hướng dẫn để biết cách chọn lọc, tìm đến nguồn thông tin tốt".

Theo bà Võ Thị Nguyễn Huệ, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh, Hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề "Hè vui đọc sách" diễn ra đến hết ngày 20/8/2022. Căn cứ vào tình hình thực tế, Thư viện tỉnh cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, xác định những nội dung trọng tâm bằng chương trình cụ thể nhằm triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả. "Các hoạt động của thư viện nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong thanh thiếu niên và học sinh; tạo môi trường thuận lợi để các em tiếp cận với sách báo, củng cố, mở rộng kiến thức, giáo dục truyền thống, lòng yêu quê hương đất nước. Đồng thời, thư viện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và hình thức tổ chức đa dạng, phù hợp, sinh động, hấp dẫn nhằm để lại ấn tượng tốt cho thiếu nhi và cộng đồng", bà Huệ cho biết.

THIÊN LÝ

Nguồn: <https://baophuyen.vn/93/299022/kham-pha-the-gioi-muon-mau-quanh-hung-trang-sach.html>